

สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj>

เครือข่ายผู้หญิงรุกรานยุติธรรม เตรียมตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนใต้

นางรอซิดะห์ ปูชู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติธรรมรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุกคืบงานด้านอำนวยความสะดวกยุติธรรมแก่ผู้หญิงและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบพร้อมมีคณะกรรมการอิสลาม 3 จังหวัดจัดให้มีอาสาสมัครสตรีช่วยเหลือทางกฎหมาย ปัญหาความ



รุนแรงโดยจะจัดให้มีอาสาสมัครสตรีคอยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและครอบครัวที่ประสบปัญหาจากความรุนแรงถูกล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆ ประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด และได้มีกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิริษัทไทยจัดโครงการ “วานีตา พลังหญิงสร้างสังคม” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็กในกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของผู้หญิงและเด็กในชุมชน

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4705>

ศอ.บต. ยืนยันให้ทุนกู้ยืมแก่นักศึกษาจากอียิปต์เรียนต่อในประเทศ

1 กันยายน 2556 ศอ.บต.จัดประชุมพบปะนักศึกษาอียิปต์ในชายแดนใต้หาแนวทางแก้ปัญหาศึกษาต่อ โดยมีนักศึกษาไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จลาจลในประเทศอียิปต์พร้อมกับผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,000 คน ย้ำรัฐบาลเป็นห่วงและให้ดูแลเต็มที่ การประชุมครั้งนี้ยังไม่อาจจัดการช่วยเหลือได้ทันทีเนื่องจากมีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และได้ให้นักศึกษาแบ่งเป็นรายจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หลังจากนั้นให้แต่ละจังหวัดเข้าไปหารือกับ ศอ.บต. เพื่อที่จะแก้ปัญหาในอนาคต โดยให้นักศึกษาร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาหารือกัน นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในประเทศจะมีเงินกู้ กยศ. ให้ และพร้อมอำนวยความสะดวกนักศึกษาที่จะกลับไปศึกษาต่อที่อียิปต์ ซึ่งขณะนี้ยังมีนักศึกษาไทยยังอยู่ในประเทศอียิปต์อีกจำนวน 1,000 กว่าคน

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4698>

เสวนาโต๊ะกลมสันติภาพจะนะเรียกร้องรากหญ้า/ราชการมีส่วนร่วม

4 กันยายน 2556 - ทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสตาดัน (Media Selatan) จัดเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “บทบาทองค์กรภาคประชาสังคมบนเส้นทางสันติภาพ” ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งชาวบ้านผู้เข้าร่วมสะท้อนว่าถึงเวลาประชาชนระดับรากหญ้าในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพ ต้องส่งเสียงว่าประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการอะไร หรือต้องการสันติภาพแบบไหน เป็นทุกคน ที่จะต้องสนับสนุนให้การพูดคุยสันติภาพประสบความสำเร็จ และให้ประชาชนระดับรากหญ้าในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วมให้มากที่สุด แนะนำส่วนราชการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบางอย่าง เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการสร้างสันติภาพในพื้นที่

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4712>

เปิดเวที Bicara Patani ในเรือนจำกลางปัตตานี

3 กันยายน 2556 - เรือนจำกลางปัตตานี ดำเนินงานโครงการยุติธรรมนำสันติสุข เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและเสริมความรู้แก่ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและมีการเสวนาในหัวข้อ “ทักษะการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและค่านิยมที่จะนำไปสู่ความรุนแรง” มีการจัดเวที “เสวนาปาตานี (Bicara Patani)” ให้ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงร่วมเวทีพูดคุยในหัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” กับเรื่อง “ปาตานีจะมีแนวทางอย่างไรในการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับBRN” โดยมีผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเข้าร่วมฟังการเสวนาปาตานี (Bicara Patani) ครั้งนี้ จำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้วิทยากรในเวทีเสวนาได้นำเสนอว่าการพูดคุยหรือการเจรจาสันติภาพจะต้องทำให้เป็นวาระของประชาชน หรือเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ความสนใจมากที่สุด คือ แนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่นอกเหนือจากการพูดคุยสันติภาพ บทบาทอาเซียน ต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่ ในอีก 2 ปีข้างหน้า และให้ความสนใจมากกับข้อเสนอของ BRN ที่ขอให้รัฐบาลปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัว และยกเลิกหมายจับที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4704>

อัครโศรา ขาบัต : เรียนรู้อีิปต์เข้าใจปัญหาตะวันออกกลาง

24 สิงหาคม 2556 - ห้องเรียนการเมือง โรงเรียนนักษาว ชายแดนใต้ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิกฤติความรุนแรงในอีิปต์” โดยอัครโศรา โต๊ะราแม เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังเหตุ รุนแรงในประเทศอีิปต์

อัครโศรา ระบุว่า การจะเข้าใจความขัดแย้งในประเทศอีิปต์ จำเป็นต้องทำความเข้าใจการเมืองการปกครองในภูมิภาคอาหรับที่มี รูปแบบการปกครองโดยเผด็จการทหารและการปกครองโดยเผด็จการ กษัตริย์ซึ่งประชาชนชาวอาหรับที่ถูกปกครองในสภาวะกดดันมานาน ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อการโค่นล้มการปกครองที่ไม่เป็นธรรม โดยเริ่มจากการโค่นล้มอดีตรัฐมนตรีาธิบดีไฮนัล อาบิดิน บินอาลี ของ ตูนิเซีย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า การปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine Revolution) ที่เกิดขึ้นหลังจากการจุดไฟเผาตัวเองของนายมุฮัมมัด อัลบูอะซี ซี (Mohamed Al-Bouazizi) เพราะไม่พอใจการความไม่เป็นธรรมที่ ถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตูนิเซีย จากความสำเร็จในการปฏิวัติที่ ประเทศตูนิเซีย เริ่มทำให้ชาวอีิปต์จำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคน หนุ่มสาวได้รวมตัวชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ ประธานาธิบดีฮอสนี มุบารัค ลงจากตำแหน่งจนสำเร็จ หลังจากนั้นอีิปต์จัดการเลือกตั้งครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ขึ้น โดยกลุ่มภราดรภาพมุสลิมที่นำโดย ดร.มุฮัมมัด มุร ชีห์ ชนะการเลือกตั้ง หนึ่งปีผ่านไปกลุ่มมวลชนที่ไม่พอใจการบริหาร ประเทศของรัฐบาล ดร.มุชชี ได้ออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่ โดยกลุ่ม คนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเป็นเครือข่ายกลุ่มอำนาจเก่าร่วมกับกลุ่ม การเมืองพรรคฝ่ายค้าน โดยมีประเทศซาอุดีอาระเบียให้การหนุนหลัง

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4710>

“ม.อ.ออกนอกระบบ” นักศึกษาขอเลือกตั้งผู้บริหารและขอที่นั่งในสภา

2 กันยายน 2556 - เครือข่ายนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ออก แถลงการณ์เรียกร้องขอมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย ออกนอกระบบ ซึ่งการเป็นเอกชนทำให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียม โดยเห็นว่า เมื่อระบบการศึกษาถูกกำหนดด้วยเงินตราแล้ว ความเท่า เทียมกันในด้านการศึกษาคงยากที่จะได้เห็น อีกทั้งเปรียบเสมือนการ ตัดโอกาสทางการศึกษาผู้ที่มีรายได้น้อยทางอ้อม ส่วนปัญหาความ ไม่โปร่งใสของค่าใช้จ่ายเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ การบริหาร เทียบเท่ากับองค์กรเอกชน จะไม่สามารถทราบถึงความไม่โปร่งใสของ การบริหารจัดการเงินที่นักศึกษาจ่ายไปได้ว่ามหาวิทยาลัยใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เครือข่ายนักศึกษาจึงมีข้อเรียกร้องว่า พ.ร.บ.ที่จะ เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรจะต้องผ่านการลงประชามติจากประชาคม มหาวิทยาลัย ให้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภา มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ต้องมีองค์กรที่สามารถคาน อำนาจกับฝ่ายบริหารได้ และอธิการบดี รองอธิการบดีของแต่ละ วิทยาเขต และคณบดี จะต้องมาจากการเลือกตั้ง

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4709>

ศอ.บต.มอบเงินเยียวยาผู้ถูกคุมตัวจากเหตุตากใบรวม 766 ราย

4 กันยายน 2556 - ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจากการควบคุมตัวจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่อำเภอ ตาก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 แต่ไม่ถูกดำเนินคดี จำนวน 205 คน คนละ 15,000 บาท แยกเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อำเภอตากใบ 51 ราย สุโหงปาตี 95 ราย บาเจาะ 5 ราย เมืองนราธิวาส 15 ราย เจาะไอร้อง 20 ราย ยี่งอ 7 ราย ระแงะ 6 ราย จากจังหวัดปัตตานี ได้แก่ อำเภอยะรัง 2 ปะนาเระ, หนองจิกและ สายบุรี อำเภอละ 1 ราย และจากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ราย การ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 จำนวน 204 ราย เป็นเงิน 3,075,000 บาท ที่ผ่านมามีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกควบคุมตัว แต่ไม่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ตากใบมาแล้ว 5 ครั้ง รวม 561 ราย เป็นเงิน 8,415,000 บาท รวมทั้งหมด 766 ราย

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4707>

บทเรียนจาก 3 กูรูโลก ด้านจัดการความขัดแย้ง “โทนี่ แบลร์-มาร์ติ อาร์ทิซารี-พริซิลลา เฮย์เนอร์”

2 กันยายน 2556 - รัฐบาลจัดการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Uniting for the future : Learning from each other's experiences หรือ “ผนึกกำลังสู่ออนาคต : เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์” โดยมี วิทยากร 3 คน คือ นายโทนี่ แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรี สหราชอาณาจักร ที่สามารถยุติความรุนแรงในไอร์แลนด์เหนือ ด้วยการเจรจาเพื่อหาข้อ ตกลงสันติภาพจนนำไปสู่การหยุดยิงและยุติความรุนแรงที่สืบเนื่องกัน มากกว่า 30 ปี นายมาร์ติ อาร์ทิซารี อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฟินแลนด์ ผู้ที่ ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เมื่อปี 2551 และเป็นผู้มีส่วนสำคัญ ในกระบวนการเจรจาสันติภาพในโคโซโว ผู้ก่อตั้งและประธาน Crisis Management Initiative (CMI) ที่เน้นการแก้ข้อพิพาททางสันติวิธี และเป็นหัวหน้าคณะไกล่เกลี่ยในกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐบาล อินโดนีเซียและกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของอาเจระห์ (Free Aceh Movement) และนางพริซิลลา เฮย์เนอร์ ที่ปรึกษาอาวุโสของ Centre for Humanitarian Dialogue หรือ HDC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญความ ยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผ่านงานด้านยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านใน หลายประเทศทั่วโลกและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับสหประชาชาติทางด้าน สิทธิมนุษยชน ซึ่ง “มติชนออนไลน์” ถอดคำบรรยายปาฐกถาจาก 3 วิทยากรระดับโลก หวังว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเริ่ม และต่อยอดสนับสนุนให้ เกิดการปรองดองขึ้นในประเทศไทย

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4700>

รู้จัก “ฮูมยดี มูซอ” บุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อชุมชน

นายฮูมยดี มูซอ หรือ อุดดาซมิง ครูสอนศาสนา โรงเรียนมูลนิธิ ชุมชนอิสลามศึกษา หรือ ปอเนาะปาแดลังา ต.บุโละบุโย อ.หนองจิก

จ.ปัตตานี ที่ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม บนถนนบ่อทอง-น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อุตสาหกรรมผู้พลัดถิ่นด้วยการศึกษา เป็นบุคคลสำคัญสำหรับชุมชน เป็นผู้ที่ทำงานด้านศาสนาควบคุมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นคนมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน แม้วัยเด็กค่อนข้างยากลำบาก ทำให้เขาต้องออกจากโรงเรียนแค่ชั้น ป. 5 แต่ยังเรียนต่อศาสนาจนจบชั้นปีที่ 10 และด้วยความที่เป็นคนรักการเรียน จึงสมัครเรียนต่อ กศน. จนจบ ม.6 จากนั้นได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารการปกครอง สถาบันรัชภาควัด จังหวัดยะลา ขอความช่วยเหลือชุมชน

และคนอื่น เป็นคนมีจิตอาสาและรักการทำกิจกรรม มักร่วมโครงการต่างๆ ในชุมชน เป็นกรรมการของ “วิทยาลัยประชาชน” องค์รภาคประชาสังคมในพื้นที่ เป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกชุมชนและเครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการสาธารณสุข: กรณีศึกษา “อ่าวปัตตานี” หรือ PB Watch ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อ่าวปัตตานี

<http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4699>

บล็อกรีวิว (แนะนำข้อเขียนของเครือข่าย)

<http://www.deepsouthwatch.org/blog>

แถลงการณ์เนื่องในวันรำลึกผู้สูญหายสากล

บล็อก “Justice for Peace”

<http://deepsouthwatch.org/node/4696>

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ โดยมีคุณอังคณา นีละไพจิตร เป็นผู้อำนวยการ ได้แถลงการณ์เนื่องในวันแห่งการรำลึกถึงเหยื่อของการบังคับสูญหาย (International day of the victims of Enforced Disappearance) ซึ่งตรงกับวันที่ 30- 31 สิงหาคมของทุกปี โดยระบุว่าประเทศได้ให้สัตยาบันล่าช้าคือเมื่อปี 2555 ทั้งที่ผ่านมามีการบังคับสูญหายเกิดขึ้นหลายราย ตั้งแต่นโยบายสงครามยาเสพติดในปี 2546 และนโยบายตอบโต้การก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2544 ซึ่งมูลนิธิฯพบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การทรมานหรือการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย ก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อครอบครัวของเหยื่อ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการยุติการบังคับสูญหายในประเทศไทย โดยซึ่งหากได้รับการปฏิบัติตามจะมีส่วนทำให้อายุติการบังคับสูญหาย และบรรเทาญาติของเหยื่อจะได้รับการเยียวยา

เสียงจากใจ FC. ถึง “BUDU LITTLE” ศิลปินมลายู ผู้ขับขานบทเพลงสันติภาพ

บล็อก “Patanian Voice”

<http://deepsouthwatch.org/node/4695>

นะตีม จามาล คอยรอน จากบล็อก “Patanian Voice” พาให้ผู้อ่านรู้จักศิลปินคนหนึ่งที่ขับขานเพลงสันติภาพของชาวปาตานีในยุคร่วมสมัย โดยเริ่มเล่าที่มาของสถานการณ์ความรุนแรงและความอึดอัดของคนในพื้นที่ที่ได้รับกดขี่จากรัฐไทยกระทั่งคนศิลปิน “BUDU LITTLE” ที่กล้าสะท้อนความคิดความรู้สึกของหนุ่มสาวของชาวมลายูโดยเริ่มจาก SAUDARAKU ROHINGYA ที่กล่าวถึงพี่น้องมุสลิมชาวโรฮิงญา และต่อมาคือ 13 FEB ทั้งสองเพลงแต่งโดย Abdulloh Wan Ahmad และตอนท้ายผู้เขียนได้ให้กำลังใจศิลปินคนนี้เพื่อผลิตสิ่งดีๆ ให้คนในพื้นที่ต่อไป

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิสรา

<http://www.isranews.org/south-news.html>

- ในซีเรีย เมื่อบทกวียุคใหม่กำลังผลิบานท่ามกลางซากสงครามกลางเมือง
<http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48639>
- นายกี้ย่าเสียงส่วนใหญ่หนุนอุ้มราคาขาย 90 บาท/กิโลกรัม วอนผู้ชุมนุมเลิกปิดถนน
<http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48619>
- คอ.บต.มอบเงินเยียวยาเหยื่อตากใบรวม 766 ราย
<http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48614>

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ สำนักงานข่าวประชาไท

<http://www.prachatai.com>

- เขาวงกตคนเก่ง “อัครศาสนวิทยา” กวาดรางวัล “หนังสั้น” หัวฟ้าเมืองไทย
- จับคนไทยฯสงสัยโยง”ฟูโลใหม่” สมช.นัดถก BRN - จับตา PLA
- ตร.มาเลย์รวบคนไทยที่เคดาห์ ยึดอาวุธสงคราม-สารระเบิดอื้อ
- วัลย์รุ่นแกะระเบิดเล่น-ตุ้มสนั่นเจ็บ 7 ที่ทุ่งยางแดง
- ชาวสวนยางชายแดนใต้ครวญไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของรัฐ
- สุริยา หนะนุ้ ศิษย์เก่า ม.21 รุ่น 2 “ผมไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้”

กำหนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

เสวนา “ครอบครัวมุสลิมกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ชายแดนใต้”

วิทยาลัยวันศุกร์ขอเชิญร่วมเสวนา “ครอบครัวมุสลิมกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ชายแดนใต้” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 19.00-21.30 น. ณ ห้อง E105 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่ วิทยากรโดย คุณจุลินทร์รัตน์ (อาอีซะฮ์) ไทยประทาน คุณอัสมะ ฮัจญ์อับดุลเลาะ ตาละ คุณสมบุญ อิสสระชัย ดำเนินรายการโดย คุณยาสมิน ชัตตาร่วมจัดโดย สถาบันสันติศึกษา ม.อ. และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4703>

เสวนาการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กท่ามกลางความขัดแย้งในปัจจุบัน

เวทีเสวนาการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กท่ามกลางความขัดแย้งในปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนใต้ (Deep South Watch) เสวนา “มุมมองและบทบาทในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กท่ามกลางความขัดแย้งในปัจจุบัน” โดย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคประชาสังคมและคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4708>

“สันติภาพชายแดนใต้สู่ซีเรียและอียิปต์”

มองโลกมุสลิม “สันติภาพชายแดนใต้สู่ซีเรียและอียิปต์” วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2556 ณ หาดนราทัศน์ อ.เมืองนราธิวาส จัดโดยประชาคมเพื่อสันติสุขเครือข่ายอามานะฮ์ จังหวัดนราธิวาส (๖๐ องค์กร) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อิสลามกับสันติภาพ” โดย อ.ซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เสวนา หัวข้อ “ความหวังสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้” โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู อ.ชินทาโร ฮารา นพ.แวมาฮาดี แวดาโอะ และ ดร.อับดุลซูโกร ดินอะ ผู้ดำเนินรายการ และสนทนายามเย็น หัวข้อ “เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน” โดย อ.อ็อลฮารีเย์ เรื่องปราชญ์ ผู้อำนวยการ YATEEM TV อ.ซอและห์ ตาละ อ.มุฮัมมัด คอยา อาจารย์ มอย. ผู้ดำเนินรายการ เวลา 17.00 – 18.15 น. บรรยาย หัวข้อ “โลกสูญเสียบะไร เมื่อไร้อุมมะตันวาสิตะฮ์” โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

เวลา 19.00 – 19.30 น. บรรยาย หัวข้อ “เสียงเรียกที่คุณไม่ได้ยิน” โดยคุณนาอีม วงศ์เกษร และ คุณอาลี อารีฟ เวลา 20.00 – 22.00 น. เสวนา หัวข้อ “ความจริงในซีเรียและอียิปต์” โดย อ.มัสลัน มหะมะ รอง อธิการบดี มอย. อ.เชคริฎออะหมัด สมะดี ผู้อำนวยการ WHITE CHANNEL อ.อิบรอฮีม ยานยา นักวิชาการอิสระ และอ.ซุไฮมี อาแว ผู้ดำเนินรายการ ติดต่อสอบถาม โทร.081-957-3952 จองบุธร์ร้านค้า โทร. 089-976-9925 , 089-680-9943

ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพได้ทาง Facebook ที่ Patani Peace Process Monitoring news <https://www.facebook.com/PatTaniPeaceProcessMonitoring> South reports <https://www.facebook.com/southreport?fref=ts>